

HỘI ÁI MỘ CHA TRƯỞNG BỬU DIỆP NAM ÚC

Tin
CHA DIỆP



LỘC XUÂN HỘI ÁI MỘ CHA TRƯỞNG BỬU DIỆP NAM ÚC 2023

*Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gal 2:20)*

Hội trưởng: ông Antôn Nguyễn Ngọc Cường - Mob: 0401 014074
Xin lễ, khẩn hay tạ ơn, liên lạc Mobile: 0433 451 529

Số 67

Năm thứ 07

9/2/2024

- Email: chadiepuccchau@gmail.com
- Trang mạng: www.chadiepuccchau.com

THÁNH LỄ GIỖ 78

Cha Phanxicô Xavié **TRƯỞNG BỬU DIỆP**

NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2024

6.30PM THỨ SÁU

*Sau Thánh lễ kính mời Cộng đoàn dự tiệc giỗ
bên hall đức Thánh Giáo Hoàng.*

*Ban điều hành và toàn thể thành viên trong hội
Ái Mộ Cha Trưởng Bửu Diệp Nam Úc*

*Kính chúc: Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
quý vị đại diện cộng đồng, đoàn thể, các tổ chức, và
quý đồng hương ...*

*Một năm mới Giáp Thìn tràn đầy
Ân - Phúc - Lộc của Thiên Chúa*

THÁNH LỄ MỪNG TÂN NIÊN GIÁP THÌN 2024 BÊN CHA DIỆP

Hàng năm cứ mỗi lần Tết đến, những người có lòng mến mộ Cha Diệp lại có dịp quy tụ về thánh đường Thánh Maximilian Kolbe, Ottoway, Nam Úc để tham dự thánh lễ mừng Tân Niên & Hái Lộc Lời Chúa và cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh của Cha Diệp.

Thánh lễ cầu nguyện bên Cha Diệp tháng này rơi đúng vào ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ, là dịp để mọi người nhìn lại một năm qua và chuẩn bị đón mừng năm mới trong niềm tin yêu, phó thác vào Thiên Chúa. Một năm trôi qua, bình tâm nhìn lại, có lẽ mỗi người đều nhận ra biết bao ơn lành trong tâm hồn cũng như vật chất trong cuộc sống hằng ngày mà Chúa đã ban cho mình và gia đình, hoặc những ơn lành nhận được nhờ vào lời chuyển cầu của Cha Diệp.

Trong năm mới 2024 này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề xuất là năm cầu nguyện nhằm giúp các tín hữu mở rộng tâm hồn chuẩn bị cho Năm Thánh 2025. Mọi giáo phận được mời gọi phát huy sáng kiến về việc cầu nguyện cá nhân cũng như cầu nguyện cộng đồng, Những ý chính cầu nguyện trong năm là:

Cầu nguyện cho sự đa dạng trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đa dạng là đặc sủng khác nhau trong cộng đồng Kitô hữu. Cầu nguyện cho người bệnh nan y nhận được sự chăm sóc cần thiết về y tế và con người. Cầu nguyện cho các vị tử đạo mới, những người mạo hiểm tính mạng sống của họ cho Tin Mừng ở khắp nơi trên thế giới. Cầu nguyện cho những người phải chạy trốn chiến tranh hoặc đói khát để họ có thể tìm được sự chào đón và cơ hội sống mới ở các quốc gia mới. Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị để họ phục vụ người dân nước mình vì thiện ích chung nhằm phát triển và mang lại hạnh phúc cho con người. Cầu nguyện cho mỗi người nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh giữa cuộc sống, biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng đón nhận Năm Thánh 2025.

Là những người yêu mến Cha Diệp, thường đến cầu nguyện bên Cha Diệp, khi tìm hiểu về cuộc đời đạo hạnh của Cha Diệp, chúng ta cũng dễ nhận ra những bài học mà Cha đã là gương sáng cho chúng ta noi theo như một phần của ý cầu nguyện Đức Thánh Cha trong năm nay. Đó là yêu thương những người bệnh tật, giúp đỡ những ai gặp khó khăn trong cuộc sống không phân biệt là ai, là chủ chăn thì chăm lo, sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên, kể cả mạng sống.

Đến với thánh lễ Cha Diệp trong dịp mừng Tết Giáp Thìn 2024, chúng ta cùng tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban trong năm qua và cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp cho cuộc sống của mỗi người trong năm mới được mọi sự an lành, cho quê hương Việt Nam an bình, thế giới hòa bình và cũng không quên cầu nguyện cho án tuyên thánh Cha PX Trương Bửu Diệp được tiến triển tốt đẹp.

NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM LÀM GÌ TRONG NHỮNG NGÀY TẾT?

Tết là khoảng thời gian đặc biệt mà người công giáo Việt Nam muốn dành cho Thiên Chúa, cho gia đình và cho tha nhân. Ngoài những phong tục truyền thống của ngày tết như chúc tết, xông đất, mừng tuổi hay mâm cỗ, người Công giáo không quên Thiên Chúa luôn là mùa xuân của mỗi người. Bởi đó, ta thấy những thánh lễ, buổi nguyện cầu thật thiêng liêng đầm ấm của người Công giáo nơi giáo đường, trong gia đình, và trong từng lời chúc.

Đã từ lâu, đêm giao thừa luôn là đêm thánh thiêng của mọi người. Cách riêng, người Công giáo thường tham dự thánh lễ nửa đêm: Lễ giao thừa. Họ tề tựu nơi nhà thờ để cùng nhau cầu nguyện và tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã luôn yêu thương và chăm sóc cho mỗi người trong năm tháng vừa qua; đồng thời ai ai cũng ước nguyện cho mình và gia đình sẵn sàng bước sang năm mới với nhiều hạnh phúc bình an. Sau thánh lễ đêm giao thừa, mỗi gia đình trở về nhà mình để chia sẻ những câu chuyện cuối năm. Họ muốn ngồi lại bên Chúa và cùng nhau hàn huyên tâm sự những gì đã xảy ra trong năm qua, nói lên những ước vọng trong năm mới. Và do đó, đêm cuối năm bao giờ cũng thật ấm cúng dành cho mỗi người khi họ cùng với Thiên Chúa đón thời khắc giao thừa.

Ngày quan trọng nhất của mùa xuân bao giờ cũng là Mừng Một Tết. Bầu không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, và muôn hoa khoe sắc khiến lòng người rộn ràng thêm vui trong ngày đầu năm. Chúc mừng năm mới! Sáng mừng một tết, người công giáo dành thánh lễ đầu năm để chúc tụng Thiên Chúa. Họ ý thức Thiên Chúa luôn làm chủ thời gian, làm chủ cuộc đời mỗi người. Trong thánh lễ Mừng Một Tết, mỗi người tạ ơn Chúa thương ban thêm một năm mới an lành; đồng thời ai cũng cầu xin Chúa ban cho bản thân, gia đình và mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Họ ước sao càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, và sống làm sao trong năm mới này cho Danh Thiên Chúa được cả sáng hơn.

Ngoài ra, thời gian thánh thiêng nơi giáo đường sáng nay cũng để mọi người hái Lộc Xuân. Đó là những câu lời Chúa hướng dẫn họ sống một năm mới tròn đầy. Trong ngày đầu xuân, người người cùng chúc cho nhau muôn vàn ân phúc, nguyện mong Thiên Chúa luôn là mùa xuân của mỗi người.

Ý CẦU NGUYÊN & XIN ƠN

XIN CHA CHUYỂN CẦU

- HAM cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên
- Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phax-icô Xavie lễ giỗ và xin bình an trong năm mới
- Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an trong năm mới
- Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình
- Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên, Phêrô Nguyễn Văn Đền, Maria Nguyễn thị Tình, xin tạ ơn & cầu bình an cho năm mới
- Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Hoàng Văn Giám và các linh hồn
- Anh chị Quang Hương xin lễ, cầu cho linh hồn Phaolô Hoàng Văn Giám, 2 linh hồn Phaolô, 2 linh hồn Maria, linh hồn tiên nhân, các linh hồn, xin tạ ơn và bình an cho năm mới
- Gia đình Trung Điểm xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô xin tạ ơn và cầu bình an cho năm mới
- Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Giacôbê, linh hồn tiên nhân và các linh hồn
- Anh chị Duy Lâm xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô, linh hồn tiên nhân xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
- Anh chị Sỹ Loan xin lễ cầu cho 2 linh hồn Maria, linh hồn Gioan, Antôn và

linh hồn ông bà tổ tiên cầu bình an cho gia đình trong năm mới

- Anh chị Thuần Ly xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Hoàng Văn Giám, xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
- Chị Yến xin tạ ơn trong năm cũ và cầu bình an trong năm mới
- Chú Hùng xin lễ cầu cho các linh hồn, xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
- Chị Tiết xin lễ tạ ơn cho Tuyết Phương mang thai và gia đình con cháu được bình an

CẦU CHO NGƯỜI BỆNH

Ông Hai Định, anh Nguyễn Thanh Đạm, ông Nguyễn Hưng Thành, Ông Nguyễn Văn Thắng, Ông Nguyễn Văn Vỹ, anh Nguyễn Văn Đại, ông Trần Nghi (Tasmania) và chị Trần Thu Vân (Tasmania)

THÔNG BÁO

Thánh lễ giỗ cha Diệp lần thứ 78 sẽ được tổ chức vào lúc 6giờ 30 thứ Hai ngày 11/3/2024.

Sau Thánh lễ kính mời Cộng đoàn qua hall đức Thánh Giáo Hoàng dự tiệc giỗ.

Xin kính mời cộng đoàn